
BORGARRÁÐ 26. ágúst 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
flækjustig í útboðsmálum - R21080161

Enn berast tíðindi af ófullnægjandi útboðsgögnum síðast á uppfestibúnaði fyrir 
lýsingu og viðburðabúnaði í Laugardalshöll. Útboðið hefur verið kært þrisvar og 
nú á að fara í nýtt útboð. Þetta er að verða sagan endalausa og allt vegna þess að 
útboðsgögn eru ekki nógu góð. Fulltrúi Flokks fólksins vill fá nánari skýringar á 
þessu og hvað veldur því að Reykjavíkurborg geti ekki  lært af mistökum sínum? 
Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður spurt hvort þjálfa þurfi embættismenn betur og 
frekar í útboðsfræðum. Því var svarað á þann hátt að „slík endurmenntun sé í 
gangi og að nýgengnir úrskurðir kærunefndar útboðsmála gæfu ekki tilefni til 
viðbragða vegna núverandi stjórnenda.“ Engu að síður berast enn fregnir af 
mislukkuðum útboðum sem rekja má til mistaka borgarinnar við að gera 
útboðsgögnin rétt úr garði. Vel kann að vera að einhverjar kærur eigi ekki rétt á 
sér en varla er það þannig í meirihluta mála. Sekir í þessum málum vegna gallaðra 
útboða  koma illa við borgarsjóð. Hversu flókið er það lögfræðilega að gera útboð 
rétt úr garði?


